

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2556

เปิดคำประท้วงละเมิดหยุดยกรอมฎอน แะรอยปริศนา ‘Spoiler’ ฝ่ายอื่นจากทั้งสองฝ่าย?

27 กรกฎาคม 2556 – นายฮัสซัน ตอยิบ ผู้แทน ปีอาร์เอ็น มีหนังสือประท้วงโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้ละเมิดข้อตกลงลดการใช้ความรุนแรงในเดือนรอมฎอน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมตรวจค้นและวิสามัญนายสุเฟียน มามะ ในพื้นที่บ้านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงตามมาอีกหลายครั้ง และที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญ คือเหตุลอบวางระเบิดรถตำรวจที่หน้าโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำให้ครูเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 1 คน โดยที่เหตุการณ์นี้ฝ่ายพีอาร์เอ็นยอมรับว่า ไม่ได้มีเป้าประสงค์ต่อครู แต่เป็นจังหวะที่ครูผ่านมาพอดี

ในขณะที่เดียวกันมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่า ทั้งไทยและพีอาร์เอ็นอ้างว่า มีฝ่ายอื่นๆ ออกมาปฏิบัติการก่อวินใน ช่วงสองอาทิตย์ในเดือนรอมฎอน เพื่อดิสเครดิตและทำลายการประกาศการหยุดยกรใน ระยะสั้นและดิสเครดิตและทำลายกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่กำลังดำเนินการในระยะยาว

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4545>

“จาคูรนต์” มอบเงินช่วยครูเหยื่อระเบิด ย้ำดูแลความปลอดภัยเต็มที่

27 กรกฎาคม 2556 - นายจาคูรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายให้แก่ครู ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก้อาติของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากูมุง อ.จะนะ โดยมอบให้ผู้เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท และผู้บาดเจ็บ 50,000 บาท และเป็นประธานเปิดโครงการ “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยมีนโยบาย 8 ข้อเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันครูไม่คิดที่จะทิ้งพื้นที่ทั้งเด็กนักเรียน พร้อมทั้งจะยื่นหยัตนโยบายการศึกษา อยากรให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ที่เชื่อมโยงนักเรียน ครู และผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูเพิ่มขึ้น

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4547>

นักวิชาการนานาชาติชี้ กระบวนการสันติภาพต้องใช้เวลาทดสอบนาน

25 กรกฎาคม 2556 – นักวิชาการระดับนานาชาติที่ร่วมเวทีประชุม “ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล ศึกษากรณีชายแดนใต้ มินดาเนาอาเจห์ เมียนมาร์ และกรณีติมอร์ตะวันออก” เพื่อเปรียบเทียบความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพจากทั่วโลกระบุว่ากระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องที่เปราะบางและต้องใช้เวลาในการบรรลุผลสำเร็จ โดย ดร.แอนเดรีย โมลนาร์ ที่ศึกษากรณีอาเจห์และกรณีติมอร์ตะวันออกกล่าวว่า กระบวนการสันติภาพในอาเจห์ที่สามารถยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกว่า 30 ปี สามารถลงนามกันได้เนื่องจากเป็นความพยายามของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายอีกทั้งบทบาทของภาพประชาสังคมในพื้นที่ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศมีบทบาทสูงในกระบวนการสันติภาพ

ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี กล่าวถึงการลงนามความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการป็อาร์เอ็นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นกระบวนการที่เพิ่งเริ่มต้น มีความเปราะบางและต้องพิจารณาในหลายมิติ และหากสามารถลดความรุนแรงในเดือนรอมฎอนได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการลดความรุนแรงในระยะยาว

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4543>

ปะทะรับรอมฎอนในมินดาเนายูตี ยอดตายพุ่ง 86 ราย

28 กรกฎาคม 2556 – รายงานจากสำนักข่าว Manila Bulletin Publishing Cooperation ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมว่า เกิดการสู้รบอย่างหนักในเดือนรอมฎอนระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพอิสลามบังซามอโร หรือ Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ซึ่งเป็นกลุ่มที่แยกออกมาจาก MILF เมื่อปี 2008 มีเป้าหมายให้บังซามอโรเป็นเอกราชและปฏิเสธกรอบข้อตกลงบังซามอโรระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่ม MILF ซึ่งได้สูญเสียกองกำลังไปร่วม 86 นาย อย่างไรก็ตามล่าสุดกองกำลังรัฐบาลได้ส่งถอนกำลังที่ถูกสั่งปฏิบัติการช่วงเดือนรอมฎอนเรียบร้อยแล้ว เพราะไม่ต้องการให้กระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ต้องล้มเหลวไป

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4549>

ระเบิดชุด รปภ.ครูจะแนะ พลาดโดนครูเสียชีวิต 2 เจ็บ 1

24 กรกฎาคม 2556 - เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคุ้มครองครู สถานที่ตำรวจภูธรจะแนะ จ.นราธิวาส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจะแนะ ทำให้ครู เสียชีวิต 2 คน ได้แก่ นางนุรยาฮาน อาแว และนางนายิหะห์ ยีระ ทั้ง 2 เป็นครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุ่มง ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และได้รับบาดเจ็บ 3 ราย คือ นายอภิชาติ เบ็ญจุฟามาต ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุ่มง ส.ต.อ.ทวีศักดิ์ โยชะวัฒน์

และ ส.ต.ต.ฉัพล รักสตัย โดยคนร้ายจุดชนวนระเบิดโดยมีเป้าหมายเป็นรถสายตรวจ สภ.จะนะ แร่งระเบิด ทำให้มีผู้ถูกสะก๊ตระเบิดและรถเสียหลักกลางข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4534>

โอกาสมาแล้ว! อบรมกระบวนการสันติภาพและความขัดแย้งที่ต่างประเทศ

25 กรกฎาคม 2556 - มูลนิธิอาสาสมัครและกลุ่มแม่น้ำโขงกำลังเปิดรับสมัครเยาวชนจากประเทศไทย จำนวน 5 คนเพื่อเข้าร่วมอบรม “กระบวนการสันติภาพและความขัดแย้ง” โดยการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2556 เป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศพม่า หากใครสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อสร้างความไว้วางใจและสันติภาพภายในระหว่างเยาวชนในกลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อหายุทธศาสตร์ที่ดีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสันติภาพในประเทศและภูมิภาค สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 20-30 ปี แล้ว เพศชายและหญิงที่มีจำนวนเท่ากัน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4537>

อีหม่ามตะรอวีฮ์นักท่องจำกรูอ่านลูกหลานมลายูจาก “เมกกะ”

24 กรกฎาคม 2556 – สัมภาษณ์ นายอับดุลเลาะ บิน อับดุลเลาะห์ นักท่องจำอัล-กรูอ่านจากเมกกะ ในโอกาสที่กลับมาเป็นอีหม่ามตะรอวีฮ์ในดินแดนปาตานี อันเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกล่าวว่า ยินดีที่ได้นำความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาทำประโยชน์แก่ชาวอาหรับชาอูดีมาเยอะแล้ว

อับดุลเลาะห์เรียนดีที่พิศกรูอ่านตั้งแต่อายุ 15 ปี และเมื่ออายุ 18 ปี ได้เป็นอีหม่ามมัสยิดอัลฟุรกอน เมืองเมกกะทั้งการละหมาดประจำวันและละหมาดตะรอวีฮ์ในเดือนรอมฎอน อีกทั้งทำหน้าที่เป็นครูสอนอัลกรูอ่านแก่ทั้งชาวมลายูและชาวอาหรับด้วย โดยเขาตั้งใจจะกลับมาเป็นครูสอนอัลกรูอ่านที่บ้านเกิดซึ่งขณะนี้ได้ซื้อที่ดินที่บ้านโสร่ง อ.ยะรัง เพื่อเปิดสถาบันสอนอัลกรูอ่านในอนาคต

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4532>

คณะกรรมการสันติภาพรอมฎอนสรุป 14 วัน มีเหตุความมั่นคง 4

23 กรกฎาคม 2556 - พล.ต.ชรินทร์ อรมแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพรอมฎอนสรุปเหตุการณ์ 14 วันรอมฎอน มีเหตุความรุนแรงทั้งสิ้น 24 เหตุ แยกความมั่นคง 4 เหตุ ที่เหลือความขัดแย้งการเมือง ส่วนตัว และยาเสพติด โดยเปรียบเทียบเหตุด้านความมั่นคงในช่วง 14 วัน ของเดือนรอมฎอนปี 2555 กับ 14 วันของเดือนรอมฎอนของปีนี้ปรากฏว่าในปี 2555 มีเหตุด้านความมั่นคง 16 ครั้ง ลดลงถึง 12 เหตุเมื่อเทียบกับปีนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพฯ มีหน้าที่ในการ ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแต่งตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติการของคณะกรรมการสันติภาพฯ อีกทางหนึ่งด้วย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4530>

รอมฎอนเดือนเดียว 7 ศพ ชาวบ้านยื่นตำรวจ

23 กรกฎาคม 2556 - 13.10 น. คนร้าย 2 คน ใช้อาวุธปืนยิงราษฎรเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นเด็กอายุ 4 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากรถล้ม เหตุเกิดบนถนนสายสุโหงโกลก - ตากใบ 17.50 น. คนร้ายจำนวน 4 คน ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ นปพ. เสียชีวิต 2 นาย ขณะเดินจ่ายตลาดอยู่ที่ตลาดชุมชน อ.จะนะ 19.30 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงราษฎรเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขณะกำลังนั่งดื่มชาอยู่หน้าร้านน้ำชา บ้านโคกมาแจ ต.ลุโบะบือซา อ.ยิง อ.นราธิวาส เวลา 6.00 น. คนร้ายใช้อาวุธปืน AK-47 ยิงนายหามะ เจาะอาแว อยู่ ที่บ้านสระมาลา หมู่ที่ 3 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บสาหัส วันเดียวกัน เวลา 9.00 น. คนร้ายใช้อาวุธปืน AK-47 ยิงนายสะรี มะมิง ผอ.ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง ขณะกรีดยางพาราอยู่ในสวน กระสุนถูกบริเวณแขนขวา เวลา 16.10 น. คนร้ายยิง นายสับรี ยูโซะ ชาวบ้าน บ้านบน หมู่ที่ 2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณศีรษะ เสียชีวิตขณะร่วมกันดื่มชากระท่อมในป่าละเมาะ คาดว่าสาเหตุจากการทะเลาะวิวาท

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4526>

หนังสือพิมพ์ Sinaran ฉบับที่ 7 เดือนมิถุนายน 2556/ชะอบาน ฮ.ศ.1434

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติภาษามลายูอักษรยาวี เนื้อหาประกอบด้วย รายงานเรื่อง ‘รวมถวอน’ที่ฟาฏอนียังมีความรุนแรง จากโต๊ะเจรจาทาย-BRN สู้ข้อตกลงหยุดใช้ความรุนแรง กระบวนการสันติภาพคืออะไร? - ความหวังจากพื้นที่สะท้อนผ่านแม่ค้า ‘มะตะบะปูยุด’ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน ถึงภารกิจก่อนถึงปลายทางสันติภาพ เวทีสร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง ขยายแนวคิดสู่รากหญ้าไม่ผูกขาดการแก้ปัญหาที่ชนชั้นนำอย่างเดียว - สัมภาษณ์ครูตาดีกาที่เลี้ยงตั้งศูนย์ ‘ค้อต’ พื้นที่ศิลปะคลายมืออักษรยาวี บทความ “ความหวังจากผู้บุกเบิก” นิตยสาร Azan ตอนที่ 2 - ‘ตบหน้าพระราช’ แผ่นลอกล้อของ ‘อาบูนาวัส’ ให้ผู้นำหันมองคนเดินดิน - ในความทุกข์ก็มีความสุข บทความวิสำนึกตัวเอง ผลงานจากทางบ้าน

อ่านฉบับออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ <http://www.deepsouthwatch.org>

สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ให้แจ้งชื่อที่อยู่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 598 0581 หรืออีเมลล์

dsj@dsjgroup.org

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ นักข่าวพลเมือง (ภาคใต้) ThaiPBS

เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่สำรวจร้านขายขนมหวานถนนนางงาม ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อ พวกเขาพบว่าร้านค้านั้น มีการปรับตัวเปิดกว้างของกลุ่มเป้าหมายในระดับอาเซียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติ และการขอรับเครื่องหมายฮาลาล เพื่อเตรียมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยพวกเขาผลิตชิ้นงานนักข่าวพลเมือง ตอน ขนมหวาน ถนนนางงาม ออกอากาศทางข่าวค่ำไทยพีบีเอส เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

.....

บล็อกกริวิว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

MENITI JALAN DAMAI - Dari Kaca mata seorang PEJUANG

(บนเส้นทางสู่สันติภาพ - จากสายตาของนักต่อสู้คนหนึ่ง)

<http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/4536>

บล็อก “Abu Hafez Al-Hakim”

อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม ผู้อ้างว่าเป็นนักต่อสู้ของขบวนการกอบกู้เอกราชปาตานี เล่าความเป็นมาของกลุ่มขบวนการที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐไทยตั้งแต่อดีต เมื่อมีการสูญเสียจำนวนมากจึงเห็นพ้องที่จะมีการพูดคุยสันติภาพโดยมีตัวแทนคือปีอาร์เอ็น ซึ่งเขายืนยันว่า “ปีอาร์เอ็น” ถือเป็นตัวแทนที่ได้รับการยอมรับจากพูโลและ BIPP รวมทั้งได้บันทึกถึงขั้นตอนการพูดคุยและเหตุผลต่อข้อเรียกร้องต่างๆ ของปีอาร์เอ็นต่อรัฐบาลไทย โดยบันทึกข้อความชิ้นนี้เขียนขึ้นในวันที่ทั้งสองฝ่ายมีมติให้หยุดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 40 วัน ผู้เขียนระบุความคาดหวังว่าความรุนแรงในเดือนรอมฎอนจะลดลงโดยที่หลายฝ่ายต้องช่วยจับตามองและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน

“อาจะห์โพส” สื่อท้องถิ่นในสถานการณ์ความรุนแรง ลมหายใจที่ยังคงมีอยู่

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4548>

บล็อก "Awan"

"อับดุลละห์ หวันอะหมัด" ได้แนะนำหนังสือพิมพ์ “อาจะห์โพส” ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ของอาจะห์ประเทศอินโดนีเซียอันเป็นสื่อทางเลือกให้ทุกกลุ่มในอาจะห์ได้มีพื้นที่ในการสื่อสาร แต่ผู้ผลิตต้องสร้างความโดดเด่นโดยการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม และสื่อทางเลือกจะอยู่ไม่ได้หากประชาชนไม่สนับสนุน ซึ่งเขาได้ทิ้งท้ายถึงชะตากรรมของปาตานีขณะนี้ว่าหากชาวปาตานีไม่มีใครลุกขึ้นมาเปิดพื้นที่และสนับสนุนกันและกันแล้ว ปาตานีก็อาจไม่ถูกบันทึกและอาจถูกลืมไปได้

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (College of Deep South Watch) ร่วมกับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) ในหัวข้อ "สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์" โดย รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดการดังกล่าว
ดูรายละเอียดได้ที่ <http://deepsouthwatch.org/node/4523>

ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เชียงใหม่เพื่อน้อง คนทำงานศิลปะทุกประเภท (วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง) ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์ใน Camping ศิลปะ จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.ประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างกัน เรียนรู้สันติวิธีในงานสร้างสรรค์ ร่วมวางแผนทางการขับเคลื่อนสันติภาพด้วยงานศิลปะ และพัฒนาเครือข่ายการทำงานต่อเนื่องร่วมกัน ฯลฯ

สนใจรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพลธรรม จันทร์คำ โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1111 หากมีความประสงค์เข้าร่วมโดยสามารถกรอกใบสมัคร และส่งตัวอย่างผลงานศิลปะ 1 ชิ้น มาที่ poldhamchancome@hotmail.com หรือที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 089-6458261, 02-4410813-5 โทรสาร : 02-4410872-3 หรือติดตามที่ Facebook: ศิลปะเพื่อสันติภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมบริจาค ผ้าโสร่งรายอ ของผู้ชายเพื่อมอบให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ สามารถรวบรวม ส่งมาที่ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สำนักงานจะบังติกอ จังหวัดปัตตานี โทร 073-334 433 และสำนักงานจังหวัด ยะลา หรือ ที่บ้านเลขที่ 75/8 ซ.ศรีปศุรา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ติดต่อ DEEPPEACE) โทรศัพท์ 089-2979057: deep-peace@hotmail.com

หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน สามารถโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานข้ามคลอง บัญชี เลขที่ 506-0-24853-0 ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา หิมมิหะนะ นางสาวอัญญา หิมมิหะนะ นางสาวอามีเราะห์ สาเล็ง หรือโทร 081-890 8609

สภาประชาสังคมเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภา 1 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เงินเดือน 9,500 บาท สามารถส่งใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์ประสานงานการป้องกันเอดส์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ หรือจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก สภาฯ สามารถยื่นความประสงค์เป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสภาประชาสังคม <http://www.southcso.com>

การยื่นสมัคร องค์กร/กลุ่มสามารถเขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประสานงานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ (ชั่วคราว) เลขที่ 902/9 ถนนสีโรรส อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 073-211483 หรือส่งทาง e-mail: rawsidee@gmail.com (ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขเอดส์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สำนักงานจาร์ู)

เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขงรับสมัครเข้าอบรมสันติภาพ

วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคมนี้ เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง กำลังเปิดรับสมัครตัวแทนเยาวชนไทย 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Mekong Peace Journey Training Course 2013” ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 7 ตุลาคม ณ ประเทศพม่า ซึ่งตัวแทนของไทยจะได้ไปร่วมเรียนรู้ กระบวนการสร้างสันติภาพ ที่สอนโดยคณะทำงานเพื่อสันติภาพ ลุ่มน้ำโขง ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าร่วมอบรม ไม่ถึงระดับเชี่ยวชาญแค่พอสื่อสารกันรู้เรื่อง ซึ่งสารคดีติดตามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ <http://mekongpeacejourney.wordpress.com/> หมดเขตส่งใบสมัคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

ทุนเรียนดี-แต่ยากจน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศมอบทุนเรียนดีแต่ยากจนให้แก่แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ทุน ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 4 ปี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทย
2. มีภูมิลำเนา จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 5 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.เทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี และสะเดา)
3. กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2556 /สำเร็จ ม.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ 4 จว.ดังกล่าว
4. ครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่มีความสามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

5. ไม่เป็นโรคติดต่อฯ

6. มีความประพฤติดี และมีหนังสือรับรอง

ทั้งนี้สามารถเลือกศึกษาวิชาโทข้ามศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ จิตวิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะทุน โดยพิจารณาให้ทุน จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่าเดินทาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไป-กลับ

2. ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม

3. ค่าใช้จ่าย

-เดือนละ 4,500 บาท

-ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 3,000 บาท

-ค่าแต่งกาย ปีละ 2,000 บาท

4. ค่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ค่าเดินทาง ไปกลับ ช่วงปิดภาค

สอบถาม หรือขอดูรายละเอียดได้ที่ บุรฮานุดดิน 081-896-4228